





แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค  
 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
 ตามประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด  
 เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖๑  
 สำหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาคสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาคสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	
ชื่อหน่วยงาน : โรงพยาบาลอาจสามารถ วัน/เดือน/ปี : ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๕  หัวข้อ : รายงานสรุปผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ รพ.อาจสามารถ พร้อมปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข  รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) : ขอเผยแพร่รายงานสรุปผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่อง ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ รพ.อาจสามารถ พร้อมปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข  Link ภายใน : <a href="https://asmhos.moph.go.th">https://asmhos.moph.go.th</a> หมายเหตุ :	
ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล   (นางสุวรรณรัตน์ หทัยกุล) ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ วันที่ ๑๕ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕	ผู้อนุมัติรับรอง   (นายธรา รัตนอำนวยิริ) ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอาจสามารถ วันที่ ๑๕ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕
ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่   (นายอำพล สุมาลี) ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ วันที่ ๑๕ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕	

รายงานสรุปผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ รพ.อาจสามารถ พร้อมปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไข  
 รอบ ๖ เดือน (ระหว่าง วันที่๑ตุลาคม ๒๕๖๕- ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๖)

ลำดับที่	ประเภทการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ	จำนวน (ครั้ง)	ปัญหาอุปสรรค	มาตรการป้องกัน
๑	การบริหารจัดการทั่วไป การบริหารด้านการเงิน การบริหารพัสดุ การบริหารงานบุคคล แต่งตั้ง โยกย้าย รับสิ้นบน	๐	ไม่มี	๑.ประชาสัมพันธ์/ การอบรมความรู้กับบุคลากรให้ปฏิบัติตาม มาตรการการป้องกัน การทุจริตและแก้ไขการกระทำผิดวินัยของ เจ้าหน้าที่ของรัฐ ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ลว ๒๕ มกราคม ๒๕๖๒อย่างเคร่งครัด ๒. จัดทำระเบียบปฏิบัติ ๓. มีการควบคุมกำกับและมีระบบตรวจสอบภายใน ภายในหน่วยงาน
๒	การเบิกจ่ายงบประมาณ	๐		
๓	การจัดทำโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุมและ สัมมนา	๐		
๔	การจัดซื้อจัดจ้าง	๐		
๕	การกระทำผิดวินัยอื่น ๆ	๐		

ผู้รายงาน

  
 (นางสุวรรณรัตน์ หทัยกุล)

ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

ผู้รับทราบ



(นายธรรมา รัตนอำนวยศิริ)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอาจสามารถ